



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯชงปรับเกณฑ์ เยียวยาภัยพิบัติ นาข้าวล้นรับอัตราใหม่ 2,236 บาท...	ฐานเศรษฐกิจ
2. นฤมลเร่งศึกษาคลองเลี้ยงเมือง	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
3. สกัดหมูเถื่อนลอบข้ามโขง	มติชน
4. ถกแก้ปัญหาชาวไร่ข้าวโพดเพชรบูรณ์	มติชน (กรอบบ่าย)
5. ประมงบ้านหยงสตาร์ค้าน 'เรือโป๊ะน้ำตื้น'	มติชน (กรอบบ่าย)
6. ชงสมุดปกขาว ลุ้น'เงินดิจิทัล' โหมเม็ดเงินเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว-ส่งออกไปต่อ	ฐานเศรษฐกิจ
7. พาณิชย์อู่มราคาค้าวโพด	ข่าวสด
8. ภัยพิบัติ ซ่อนซ้ำจากน้ำแก๊ใต้ใหม่ อนาคตประเทศไทย	เดลินิวส์
9. พลิกวิกฤตแก้มังกรล้นตลาด เปิดสูตรปั้นขนม'แก้วกวนใจ' อาชีพโกยเงิน...	มติชน
10. 'ดอยตุง'ลุยตลาดโลกบุกญี่ปุ่น-ตะวันออกกลาง	ฐานเศรษฐกิจ

กระทรวงเกษตรฯ

จ่อปรับเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ด้านพืช) ใหม่

ฐาน INFO GRAPHIC



ปี 2556

ปี 2564

จ่อปรับเกณฑ์

(อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณา)

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรฯชงปรับเกณฑ์ เยียวยาภัยพิบัติ นาข้าวลุ่มรับอัตราใหม่ 2,236 บาทต่อไร่

ข่าวดี กระทรวงเกษตรฯ เสนอ กรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์เงินช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วม-ภัยแล้งเพิ่ม นาข้าวน้ำท่วมเป็นไร่ละ 2,236 บาท , พืชไร่ พืชผักไร่ละ 3,180 บาท และไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,794 บาท เกษตรกร 1.3 แสนราย ลุ่มได้รับเงินเยียวยาอัตราใหม่ หลังน้ำลด

จากหลายพื้นที่ของประเทศไทย ประสบภาวะฝนตกหนัก และฝนตกสะสม ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดภัย จนถึงมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้มีการปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 สำหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดทางกระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ส่งข้อมูลไปให้กับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณา เรื่องปรับอัตราค่าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับภาวะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน จากเดิมในส่วนของนาข้าวที่ได้รับการเยียวยาในครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ในอัตราไร่ละ 1,340 บาท เพิ่มเป็นไร่ละ 2,236 บาท, พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ปรับใหม่ เป็นไร่ละ 3,180 บาท และไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 4,048 บาท เป็นไร่ละ 6,794 บาท เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนั้น เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย และผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ซึ่งหากเกษตรกรมีการประกันภัยนาข้าวด้วย จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 1,190 บาท/ไร่ ก็จะได้รับเงิน 2 เด้ง

“ในเรื่องการปรับเกณฑ์เงินชดเชยเยียวยาอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานต่างๆว่ามีข้อคิดเห็นอย่างไร และจะปรับให้เป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอไปหรือไม่”

ด้านศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่เกษตร ณ วันที่ 11 กันยายน 2567 ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 39 จังหวัด อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก และเลย เป็นต้น เกษตรกร 133,804 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 871,063 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 748,460 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 91,612 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 30,991 ไร่ ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 25 จังหวัด อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย และสตูล เกษตรกร 11,375 ราย

ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือภัยแล้ง หรืออื่นๆ หากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรต้องยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อบต. หรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรอง ตามสถานที่ที่กำหนด จะมีทางคณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ และรับรองความเสียหายนำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปติดประกาศตามสถานที่ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน ●

นฤมลเร่งศึกษา คลองเลี้ยงเมือง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยหลังร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนที่กรมชลประทานสามเสนว่า ต้องยอมรับว่าหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าจำเป็นต้องเดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อน โดยเฉพาะการอพยพคนออกจากพื้นที่ ตลอดจนการหามาตรการเยียวยาและฟื้นฟู

ขณะที่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตลอดจนสั่งให้มีการศึกษาหาแนวทางเยียวยาต่อไป ส่วนของการช่วยเหลืออพยพสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ ในส่วนของจ.เชียงรายจะมีโครงการคลองระบายน้ำเลี้ยงเมือง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว ตอนนี้ก็จะเร่งดำเนินการศึกษาอ้างงบประมาณพร้อม การศึกษาพร้อม คาดว่าจะลงมือก่อสร้างได้ในปี 2569

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 15 กันยายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16989

Col.Inch: 10.74

Ad Value: 12,888

หน้า: 7(ซ้าย)

PRValue (x3): 38,664

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกัดหมูเถื่อนลอบข้ามโขง

สกัดหมูเถื่อนลอบข้ามโขง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ร.ท.วัชรสรณ์ เชื้อโพบูลย์ ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2105 มุกดาหาร ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบส่งหมูออกนอกราชอาณาจักร ที่บริเวณแม่น้ำโขง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 1 ต.บางทรายน้อย อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร จึงได้ร่วมกับชุดเฉพาะกิจพยานาคราช กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเรือออกลาดตระเวนตามลำแม่น้ำโขงบริเวณที่ได้รับแจ้ง เมื่อไปถึงทำนบ้านทรายทอง พบกลุ่มชายฉกรรจ์

กำลังช่วยกันขนกรงบรรจุหมูมีชีวิตลงเรือเหล็กหางยาว จึงได้แล่นเรือเข้าไปหาเพื่อจะตรวจสอบ แต่เมื่อกลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่พากันวิ่งขึ้นฝั่งหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบพบกรงเหล็กบรรจุหมูมีชีวิตตัวใหญ่ 1 กรง 1 ตัว และตัวเล็ก 1 กรง 3 ตัว รวมเป็นหมูทั้งหมด 4 ตัว ถูกวางทิ้งไว้อยู่ในเรือเหล็กหางยาว จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ถกแก้ปัญหาชาวไร่ข้าวโพดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีเกษตรกรยื่นหนังสือเรียกร้องขอให้ข้าวโพดความชื้น 30% ราคาไม่ให้ต่ำกว่า 7.50 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปัจจุบันราคา 7.80 บาท จากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกร เรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ ซึ่งเกษตรกรเกิดความกังวล เพราะราคาจริงๆ ไม่ต่ำ โดยประเด็นข้าวโพดความชื้น 11.5% เกษตรกรยื่นขอราคา 11 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะนี้ราคาอยู่ที่ราว 10.50 บาทต่อกิโลกรัม ประเด็นนี้ต้องผลักดันให้ส่วนกลางพูดคุยกับโรงงานอาหารสัตว์ ขณะเดียวกันเกษตรกรยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะเรื่องการเกี่ยวสด หรือเก็บเกี่ยวก่อนอายุทำให้คุณภาพไม่ดีเมล็ดแตก

“คณะกรรมการมีมติขอให้เข้มงวดกวดขันการอนุญาตนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้กระทบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน จ.เพชรบูรณ์ ที่กำลังออกสู่ตลาด นอกจากนี้ ขอให้เข้มงวดมาตรการ 3:1 ขอให้ตรวจสอบเอกสารผู้จะนำเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอุตสาหกรรมสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลี กากถั่วเหลือง กากข้าวโพด ขณะเดียวกันเกษตรกรร้องขอให้ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว ขึ้นตอนต่อไปคณะกรรมการจะเร่งทำบันทึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึงกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนกรณีสมาชิกสมาคมพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศหยุดการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น ได้ขอยุติในเบื้องต้นแล้ว สมาคมรับปากจะเดินทางรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร จ.เพชรบูรณ์ต่อไป” นายสุพลกล่าว

ประมงบ้านหยงสตาร์ค้าน'เรือโป๊ะน้ำตื้น'

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ชาวประมงพื้นบ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ประมาณ 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีนายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าฯตรัง เป็นตัวแทนรับมอบ โดยชาวบ้านขอให้ยุติการเข้าเรือเครื่องมือประมงอ่าวปะเหลียน ซึ่งภาครัฐได้สนธิกำลังเรือติดต่อกันหลายวัน ตามประกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ที่ประกาศเรืออวนเครื่องมือประมงประเภทโพงพางและโป๊ะ ที่ห้ามใช้ หรือมีไว้ครอบครอง ตามมาตรา 27 (1) และตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตรัง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางประเภท หรือวิธีการทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดตรัง พ.ศ.2566 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่งบริเวณ อ.กันตัง อ.ปะเหลียน และอ.หาดสำราญ โดยให้ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของ

ดำเนินการรื้อถอน หากฝ่าฝืน พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าทำการรื้อถอน และดำเนินคดีโดยเด็ดขาด ต่อมาในวันที่ 9-10 กันยายน คณะทำงานชุดปฏิบัติการรื้อถอนฯ ได้สนธิกำลังบูรณาการรื้อถอนเครื่องมือโป๊ะในเขตพื้นที่ทะเล อ.ปะเหลียน โดยได้รื้อถอนโป๊ะน้ำตื้นของชาวบ้านจำนวนมาก นายพัฒนาพงษ์ คงผลาญ ตัวแทนชุมชนกล่าวว่า การใช้กำลังรื้อถอนหรือทำลายเครื่องมือประมงประเภทโป๊ะน้ำตื้น เป็นการกระทำที่ลุแก่อำนาจ และเกินกว่าเหตุ ขอให้ยุติคำสั่งให้เรือชั่วคราว จนกว่าจะยกเลิก หรือพิจารณาประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตรังให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่จริงตามหลักกรรมาภิบาล ตอนนี้ได้ส่งหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเตรียมยื่นคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้พิจารณาว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐผิดกฎหมายหรือไม่ และขั้นสุดท้ายคงต้องถวายฎีกา

ชงสมุดปกขาว

ลุ้นเงินดิจิทัล

โหมเม็ดเงินเศรษฐกิจ

ท่องเที่ยว-ส่งออกไปต่อ



สนัน
อิงอุบลกุล

ปกขาวนี้ ทาง กกร. จะเร่งสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอร่วมกันอีกครั้ง คาดการจัดทำสมุดปกขาวจะแล้วเสร็จ และนำเสนอต่อรัฐบาลได้ช่วงสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนกันยายนนี้

เงินดิจิทัลขึ้น ศก.โตเพิ่ม0.3%

สำหรับสาระสำคัญของสมุดปกขาว จะมีการนำเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น-ยาว ทั้งประเด็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การลดภาระค่าครองชีพประชาชนและ ต้นทุนของผู้ประกอบการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยข้อเสนอของ กกร. ในครั้งนี้ ยังรวมถึงประเด็นที่แต่ละสถาบันของภาคเอกชนได้นำเสนอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ด้วย

อย่างไรก็ตามในการประชุม กกร. ครั้งล่าสุด (4 ก.ย. 67) ทาง กกร. คาดเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะเติบโตเฉลี่ยที่ 2.2-2.7% ขณะที่หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2567 น่าจะเติบโตได้ใกล้เคียงกันที่ระดับ 2.4-2.6% กรณีไม่นับรวมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

ส่วนกรณีนับรวมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล โดยในกลุ่มเปราะบางจะแจกเป็นเงินสดได้ภายในเดือนกันยายน 2567 คาดให้เม็ดเงินประมาณ 1.45 แสนล้านบาท หอการค้าฯ มองว่าส่วนใหญ่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง



บาล “แพทองธาร ชินวัตร” แถลงนโยบายต่อรัฐสภา มี 9 ความท้าทายของประเทศไทย ที่รัฐบาลพร้อมประสานพลังกับทุกภาคส่วนเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวัง โอกาส

และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม และมี 10 นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการทันที อย่างไม่ดีในมุมมองของภาคเอกชนที่ต้องประสานการทำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับรัฐบาล โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้เตรียม

นำเสนอสมุดปกขาวความคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติมต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า นายสนัน อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เรื่องสมุด

ภาคเอกชนร่วมจับเคลื่อนเศรษฐกิจ



หมายเหตุ : ประเมินการโดย กกร. (ณ ก.ย. 67)

ฐาน INFO GRAPHIC

น่าจะใช้เงินทันที และจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายภายในจังหวัดที่อาศัยหรือจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลัก ซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศน่าจะได้รับอานิสงส์มากขึ้นจึงประเมินเบื้องต้นว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม GDP ได้อีก 0.2-0.3%

“ส่วนประชาชนกลุ่มที่เหลือและอยู่ในระบบลงทะเบียนอีกประมาณ 30 ล้านคน ใช้เม็ดเงินประมาณ 3 แสนล้านบาท ต้องติดตามว่ารัฐบาลจะใช้รูปแบบใดในการแจก และมีปัจจัยสำคัญอยู่ที่รอบในการหมุนเงิน ดังนั้นในกรณีที่มีการแจกเงินหรือเงินดิจิทัล หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินเบื้องต้นว่าน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้รวม 2.6-2.8% และยังคงมีโมเมนตัมไปจนถึง ไตรมาส 1 ปี 2568”

กนัครัวเรือน-นำท่วมตัวถูก

อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยเวลานี้ยังมีความผันผวน โดยมีปัจจัยบวก และปัจจัยลบอยู่มากที่รัฐบาลและภาคเอกชนไทยต้องรับมือ ปัจจัยลบ ได้แก่ 1.การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบ

ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาโดยเร็ว

2.ภาระหนี้สินของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ยังมีส่วนกดดันการบริโภคของครัวเรือนไทยที่ลดลง รวมไปถึงการเร่งตัวขึ้นของหนี้ที่เปลี่ยนไปเป็น NPL ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากจนน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะสินเชื่อในกลุ่มรถยนต์ บัตรเครดิต และอสังหาริมทรัพย์ระดับกลาง-ล่าง

3.ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นถือเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติม โดยคาดว่ามูลค่าความเสียหายสำหรับช่วงเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนจะอยู่ที่ราว 8,000 -10,000 ล้านบาท หรือ 0.04% ของจีดีพี ซึ่งภาคเกษตรได้รับผลกระทบมากที่สุด

4.ปัจจัยลบต่างประเทศทิศทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มอ่อนแรง เป็นผลจากจีดีพีในเศรษฐกิจสำคัญๆ มีอัตราขยายตัวที่ต่ำ ส่วนนี้อาจกระทบโดยตรงกับภาคการส่งออกของไทยที่ยังพึ่งพาสหรัฐอเมริกาอยู่ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการส่งออกของ

ไทยในช่วงที่ผ่านมา เป็นตัวสะท้อนความต้องการในสินค้าของไทยที่ยังเป็นสินค้าหรืออุตสาหกรรมเดิม ในขณะที่ความต้องการของโลกมุ่งไปสู่สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ลุ้นสหรัฐลด ญ.ปัจจัยบวก

ส่วนด้านปัจจัยบวกในประเทศที่สำคัญได้แก่ 1.ความเชื่อมั่นในการได้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ที่รวดเร็ว ขณะที่นักลงทุนต่างชาติจับตาดูทิศทางนโยบายเดิมว่าจะมีการสานต่อหรือไม่ โดยหลายโครงการมีสัญญาชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีการเดินหน้าต่อ ทำให้นักลงทุนเกิดความชัดเจนมากขึ้น

2.การฟื้นตัวอย่างโดดเด่นของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตลอดทั้งปีอาจพุ่งสูงแตะสถิติเดิมที่เคยทำได้เมื่อปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากมาตรการที่รัฐบาลยกเว้นวีซ่า 60 วันให้กับ 93 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 1 ก.ย. 2567 ทะลุ 23.6 ล้านคน สร้าง

รายได้ 1.1 ล้านล้านบาท คาดว่าทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสูงถึง 37-39 ล้านคน จากเดิมเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 36 ล้านคน

3.การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ รวมทั้งภาคการส่งออก ที่น่าจะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการของสหรัฐฯ (เฟด) และเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวตามที่ กกร. ได้มีการปรับการคาดการณ์ว่าการส่งออกของไทยปีนี้จะเติบโตได้ 1.5-2.5% จากเดิม 0.8-1.5%

และ 4.ปัจจัยบวกภายนอกประเทศ มองว่า หากเศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จนถึงปี 2568 หากไม่มีเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้น สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยนโยบายลงตามคาด น่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจกลับหัวขึ้นได้ ขณะที่เศรษฐกิจจีนที่ไม่ได้มีแรงกระตุ้นจากอสังหาริมทรัพย์มากนัก สัญญาณเชิงลบไม่ได้รุนแรง คาดว่าทั้งปี 2567 จีดีพีจีนจะได้ 5% ทำให้การส่งออกของไทยไปยังตลาดจีนเติบโตตามไปด้วย ●

พาณิชย์คุมราคาข้าวโพด

เข้มฟันโรงงานหยุดรับซื้อผลผลิต

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ส่งสายตรวจ ออกสอบราคาข้าวโพด เร่งสกัดลานและโรงงาน กดราคาข้าวโพดช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด สั่งเกาะติดขนย้าย ผ่านแนวชายแดน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนก.ย.-ปลายเดือนธ.ค. ของทุกปี เป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับมีกระแสข่าวการหยุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาพรวม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสลดราคาข้าวโพด และรักษาความเป็นธรรมทางการค้า อธิบดีกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ออกตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลานรับซื้อ) ในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ รวมทั้งโรงงานอาหารสัตว์ โดยตรวจสอบทั้งในส่วนของราคาข้าวโพด และการแจ้งปริมาณสินค้าที่มี เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า ทำให้เกิดความปั่นป่วนในระบบราคาสินค้า ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

โดยเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอาหารสัตว์ และลานรับซื้อ ในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ คือสระบุรี

ลพบุรี รวม 6 ราย พบว่า มีการแสดงราคาข้าวโพด ความชื้นไม่เกิน 14.50% ราคา 8.10-10.50 บาท/กิโลกรัม และความชื้น 30% ราคา 6.50-7.20 บาท/กิโลกรัม และอัตราหักลดน้ำหนักความชื้นทุก 0.5% ไว้ ณ บริเวณหน้าสถานที่รับซื้อ และจุดรับซื้อชัดเจน มีการแจ้งราคาข้าวโพด ปริมาณ สถานที่เก็บ และการจัดทำบัญชีควบคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตรงตามที่กรมการค้าภายในกำหนด แต่ราคาปรับลดลงจากเดือนส.ค. เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ยังจัดส่งสายตรวจสอบสวนการขนย้ายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่แนวชายแดน หากพบมีการลักลอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีผู้ประกอบการไม่แสดงราคาข้าวโพดไทยปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีกักตุนสินค้า ไทยจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ไทยจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542



**ภัยพิบัติซ่อนซำจากน้ำแก๊ไต้ไหม
ส่องอนาคตประเทศไทย**

หน้า 11

ภัยพิบัติ ซ่อนซำจากน้ำแก๊ไต้ไหม อนาคตประเทศไทย

ประกาศเตือนฉบับ 14 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2567 ที่ผ่านมา ประกาศเตรียมรับมือ น้ำใจเพิ่มระดับอีก 0.5-3.90 เมตร วันที่ 13-16 ก.ย.นี้ มีรายงานว่า จากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ล่าสุดพบว่าปริมาณฝน ตกหนักสะสมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สหราชอาณาจักรโดยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้ระดับน้ำ แม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับอิทธิพลจากร่องมรสุมจะ เคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอดความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนาม ตอนกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนัก มาก ในช่วงวันที่ 14-18 กันยายน 2567 ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ แม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย สทนช. ได้คาดการณ์ แนวโน้มสถานการณ์ ในช่วงวันที่ 12-16 กันยายน ในพื้นที่ภาค



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

วันที่: อาทิตย์ 15 กันยายน 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27366

หน้า: 1 (กลางขวา), 11

Col.Inch: 189.78 Ad Value: 341,604

PRValue (x3): 1,024,812

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ภัยพิบัติ ซ่อนซึ้งจากน้ำแก๊ไทม์ อนาคตประเทศไทย



อีสานจังหวัดเลย บริเวณสถานีเชียงคาน อำเภอเชียงคาน ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 3.00-3.60 เมตร และคาดว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มสูงกว่าตลิ่ง 0.50-1.50 เมตร ในช่วงวันที่ 13-16 กันยายน 2567 จังหวัดหนองคาย บริเวณสถานีหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 3.50-3.90 เมตร และคาดว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มสูงกว่าตลิ่ง 1.50-2.50 เมตร ในช่วงวันที่ 13-16 กันยายน 2567

จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 2.00-2.60 เมตร ยังคงต่ำ

กว่าตลิ่ง 0.50-1.30 เมตร ดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ดังกล่าวต้องเตรียมรับมือ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขง และริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวก

“ภัยพิบัติน้ำท่วม” รุนแรงขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้ปริมาณฝนตกที่รุนแรงมากขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยน จากพื้นที่ป่าเปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชนวางทางน้ำ น้ำท่วมจึงไหลแรงและเร็วเหตุการณ์น้ำท่วมใน อ.แม่สาย ใน จ.เชียงราย ซึ่ง

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

วันที่: อาทิตย์ 15 กันยายน 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27366

Col.Inch: 189.78 Ad Value: 341,604

หัวข้อข่าว: ภัยพิบัติ ซ่อนซำจากน้ำแกได้ใหม่ อนาคตประเทศไทย

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

PRValue (x3): 1,024,812

ศิลปิน: สีสี่



ให้เห็นว่าการกู้ภัยแบบเดิม ๆ ด้วยเครื่องมือของรัฐช่วยเหลือประชาชนไม่ทันทั่วถึงที่ เวทีเสวนาวิชาการ “แก๊ได้ใหม่ ภัยพิบัติซ่อนซำจากน้ำ..อนาคตประเทศไทย” โดย ม.เกษตรศาสตร์ จัดเสวนาผ่านช่องทางยูทูป Ku Radio Thailand เฟซบุ๊ก สถานีวิทยุ ม.ก.ได้สะท้อนเรื่องราวมุมมองการแก้ปัญหาที่ท่วมในอนาคต

ไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) กล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยคือกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่อยู่ที่สุโขทัย แพร่ ลุ่มน้ำยม มักพบเจอทุกปีหรือปีเว้นปี แล้วแต่สภาพฝนกระทบมาถึงกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องกันคือลุ่มน้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำท่าจีน 2 ลุ่มน้ำจะมีผลกระทบเกี่ยวข้องกันเป็นลุ่มน้ำที่จะไหลลงสู่เจ้าพระยาด้วยข้อจำกัดของ 2 ลุ่มน้ำจึงมีแผนการบริหารจัดการน้ำหลากที่กรมชลประทานเป็นผู้เสนอมา เรามีแบบจำลองของฝนที่คาดการณ์ว่าจะเข้ามาที่เวียงจันทน์ตอนบนตรงจุดนี้ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์อยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรรวมกับลุ่มน้ำสะแกกรัง ทำให้เราจำลองการไหลว่าจะระบายการไหล ในกรณีที่มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นต้องระบายเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อตัวเลขที่เราคาดการณ์ในใจประมาณ 1,800-1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในจ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา 6,000-7,000 ครัวเรือน และมีจุดนอกคันกันน้ำ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี เช่นชุมชนที่อิฐ สามโคก ซึ่งในอนาคตอาจต้องใช้เอไอมาช่วยบริหารจัดการน้ำท่วมการระบายน้ำ

ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติของประเทศไทยคือกลุ่มลุ่มน้ำชีมูล กลุ่มลุ่มน้ำวชิราวุธเราวางแผนเกือบ 100 กม.ไม่มีการต่อต้านไม่ว่าคลองซ้ายหรือคลองขวา ซึ่งวชิราวุธได้มีการเสริมคันแม่น้ำมูลเพื่อรับน้ำได้ทีละบ่อๆ ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรดังนั้นปริมาณที่จะรับได้คือประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในปี 2565 ประชาชนในจ.อุบลราชธานีได้รับผลกระทบเพราะปริมาณน้ำมีปริมาณ ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรเกินความจุที่จะรับได้

ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการที่เราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องลุ้น เพราะท่วมแน่ แต่ถาม ในปีหลังแม่น้ำจะน้อยกว่าปี 54 แต่น้ำท่วมหนักกว่าเดิมทั้ง

ที่น้ำน้อยกว่า ต่อให้ฝนเท่าเดิมแต่ละพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากจะท่วมมากขึ้น ความเสี่ยงที่จะท่วมมากขึ้น ความเสียหายจะมากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยน พื้นที่ป่าเรลดลง เปลี่ยนจากป่าเป็นพื้นที่ชุมชน แคมพื้นที่ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างอุทธาอย่างเห็นชัด ๆ ปี 54 นิคมอุตสาหกรรมท่วมไปก็ที่เกิดคำถามว่าทำไมนิคมอุตสาหกรรมไปอยู่ในจุดนั้นได้ เพราะภาครัฐอนุญาตประกอบกับราคาพื้นที่ถูกเพราะน้ำท่วม พอมาใช้วิธีตั้งเครื่องสูบน้ำไม่อยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่ นี่คือการดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยน ยังไม่นับการรูดลำน่าน้ำต่อให้ฝนตกเท่าเดิม พื้นที่ท่วมซ้ำซากจะท่วมหนักท่วมนาน ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้น มีฝนทั้งตกหนักตกสั้น เมื่อฝนตกความรุนแรงมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าปัจจัยทางธรรมชาติเอง หรือว่าปัจจัยของมนุษย์

กลับมาที่คำถามว่ามันแก๊ได้หรือไม่น้ำท่วม คิดว่ามันแก๊ได้ไม่ให้เกิดไม่ได้ ด้วยปริมาณปี 54 หรือปริมาณน้ำปีนี้นี้ก็ตามไม่ท่วมเป็นไปไม่ได้ แต่มาตรการที่เราจะป้องกันและบรรเทา ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือเจ้าพระยาตรงไหนที่จะป้องกันหรือบรรเทาเราต้องทุ่มเททรัพยากรลงไปปกป้องเช่นพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เป็น



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

วันที่: อาทิตย์ 15 กันยายน 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27366

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

Col.Inch: 189.78 Ad Value: 341,604

PRValue (x3): 1,024,812

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ภัยพิบัติ ซ่อนซำจากน้ำท่วมใหม่ อนาคตประเทศไทย

วัดเก่าวังเก่า และพื้นที่ยอมให้ท่วมได้ระหว่างพื้นที่ชุมชนศูนย์กลางเศรษฐกิจ และยอมให้ท่วมได้และท่วมแก่ไหนที่เขาโอเค การบริหารจัดการต้องมีเกณฑ์ ที่ผ่านมามีคิดถึงมาตรการเดิมเรื่องจุดนั้นเคยทำพนักกันน้ำแล้วเวิร์ก เห็นได้จากใช้งบประมาณ ในฐานะที่เป็นกรมการด้านน้ำ งบน้ำที่ใช้อยู่ 5-6 ด้าน งบน้ำที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาแหล่งน้ำ ก่อขุดบ่อ ขุดสระ ก่อหาน้ำมาใช้ให้พอ อีกด้านหนึ่งที่ใช้งบคือการรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งส่วนมากเรื่องการทำพนักกันน้ำ ซึ่งใช้งบเยอะมากเป็น 2 ด้านนี้ แต่จริง ๆ แล้วการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำไม่ใช่มาตรการไหนใช้กันตรงไหนก็ได้ เราพูดกันเยอะมาก เราต้องแก้ปัญหากันในเชิงพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างไรในทางวิชาการ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมต้องแก้เชิงพื้นที่

งานวิจัยสามารถวิเคราะห์ความเปราะบางการเกิดน้ำท่วมในเชิงพื้นที่ได้ เราพิจารณาว่าตรงไหนมีคนอยู่เยอะแค่ฝนตกน้ำท่วมแค่หัวเข่าแสดงว่าคนลำบากเยอะ หรือตรงไหนที่ตกแล้วมีการจราจรหนาแน่นเช่นอนุสาวรีย์แก่น้ำท่วมครึ่งล้อรถ รถติดไปถึงดอนเมือง เราพิจารณาเรื่องนี้ว่าเป็น “ความเปราะบางในการเกิดน้ำท่วม” ปัจจัยที่เราประเมินความเปราะบางคือเรื่องปริมาณฝน พื้นที่รองรับน้ำฝน ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ซึ่งสำหรับ กทม.ในภาพรวมสามารถระบายน้ำได้ 43% อย่างไรก็ตามเพิ่มประสิทธิภาพการขุดลอกคลองต่าง ๆ ให้ กทม.ระบายน้ำได้ถึง 70% พื้นที่ข้างเคียงอย่างเขตลาดกระบังอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ผศ.ดร.ธิดา กุศล กล่าวอีกว่าหลังจากน้ำท่วมปี 54 ประเทศไทยมีการสร้างพนักกันน้ำต่อขึ้นจำนวนมาก และแน่ใจว่าจะทำขึ้นอีกจำนวนมาก และพื้นที่ที่ท่วมมากกลายเป็นบ้านจัดสรร รวมทั้งประตู

ระบายน้ำเราจะมีการสร้างเพิ่มหรือทิ้งเยอะ แนะนำว่าควรสำรวจก่อนว่าแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำมีของอะไรอยู่ข้างใต้ให้เต็มศักยภาพ อะไรที่ขัดขวางน้ำท่วมควรขุดออก พอมีพนักกันน้ำมาพนักแตก ควรคิดบริหารจัดการแบบใหม่ควรใช้เอามาช่วย ขณะนี้มี 30 หน่วยงานภายใต้ 10 กระทรวงดูแลเรื่องน้ำแต่ละหน่วยงานใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ระบบน้ำของตัวเอง จริง ๆ แล้วหลาย ๆ หน่วยงานมีแบบจำลองอยู่จำนวนมาก แต่ไม่มีใครบูรณาการร่วม ยกตัวอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้ฝนตกมีโอกาสฝนที่เปอร์เซ็นต์ เมฆก้อนนี้จะตกมาเป็นฝนปริมาณเท่าไร ทางวิจัยทำได้ เมื่อฝนตกแล้วไหลลงในพื้นที่ ซึ่งควบคุมได้ แต่ที่ควบคุมไม่ได้คือการไหลป่า เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า “น้ำท่วมทุ่ง” ตรงนี้ไม่มีหน่วยงานไหนประเมิน ดังนั้นในอนาคตควรมีเครื่องมือ สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ DSS (Decision Support System) คือการไม่ใช่มองการบริหารการจัดการน้ำแค่กายภาพ แต่ศักยภาพในการระบายเท่านั้น แต่ต้องประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์ร่วมด้วย หรือเสียหายทางสิ่งแวดล้อม คาดการณ์น้ำท่วมได้หรือไม่โดยคำนึงถึงปัจจัยถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมด้วย เราจะได้แบบจำลองออกมา แต่ทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่มี เราบริหารจัดการด้วยความเชี่ยวชาญของโอเปอเรเตอร์คือกรมชลประทาน

อย่างที่รู้สภาพอากาศที่วิกฤตินานี้เราด้านภัยพิบัติน้ำท่วมไม่ไหวแล้วแต่เราต้องเตรียมการอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อรับมือ

๑๑ ขอบคุณภาพบางส่วนจากเฟซบุ๊ก กลุ่มคนรักอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

pornprapais@dailynews.co.th

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 15 กันยายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16989

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 113.28 Ad Value: 135,936

PRValue (x3): 407,808

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พลิกวิกฤตแก้วมังกรล้นตลาด เปิดสูตรปั้นขนม'แก้วกวนใจ' อาชีพโกยเงินวิสาหกิจชุมชนเก่าอย่าดี



พลิกวิกฤตแก้วมังกรล้นตลาด เปิดสูตรปั้นขนม 'แก้วกวนใจ' อาชีพโกยเงินวิสาหกิจชุมชนเก่าอย่าดี



กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.เก่าอย่าดี รวมกลุ่ม พลิกวิกฤตเป็นโอกาสช่วงฤดูสวนเกษตร แก้วมังกรราคาตก แก้ปัญหานำมาแปรรูปเป็น ขนมแก้วกวนใจ นักท่องเที่ยวแห่สั่งซื้อตามไป รับประทานไม่ขาดสาย สร้างรายได้เสริมเดือน ละ 30,000 บาท

จ.ชัยภูมิ ช่วงนี้ที่เป็นช่วงของฤดูผลไม้ แก้วมังกรเริ่มออกผลผลิตสู่ตลาดกันจำนวนมาก ในพื้นที่บนเทือกเขาภูแลนคา ที่มีพื้นที่ปลูก ต้นแก้วมังกรมากที่สุดอยู่ใน ต.เก่าอย่าดี อ.แก้งคร้อ และช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางชมสวน เกษตรหาซื้อแก้วมังกรรับประทานผลสดๆ กัน อย่างคึกคักในราคาที่ไม่แพง กิโลกรัม (กก.) ละ 30-35 บาท เป็นประเภทผลที่มีเนื้อในสีขาว จะมีราคาขาย 5 กก. ขาย 100 บาท และหากเป็น ผลแก้วมังกรที่มีเนื้อในสีชมพู ที่จะมีรสชาติ ไม่หวานมาก จะมีราคาสูงขึ้นหน่อย 4 กก. ขาย 100 บาท

โดยเฉพาะกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน ต.เก่าอย่าดี อ.แก้งคร้อ ที่สวนแก้วมังกรคนพร ปีนี้ ผลผลิตผลแก้วมังกรที่ปลูกในพื้นที่ ต.เก่าอย่าดี ให้ผลออกมาเป็นจำนวนมาก นำออกมาวางขาย หน้าสวนให้นักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชมสวน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแวะเลือกซื้อแก้วมังกร ที่มีจำนวนมากกว่าทุกปี

มีการนำมาจากหน้าสวน ซึ่งเป็นเส้นทาง ผ่านของคณะทัวร์ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไป ท่องเที่ยวในพื้นที่บนเทือกเขาภูแลนคา ทั้งจุด สุดยอดสโตนเฮนจ์เมืองไทย ที่มอหินขาว ใน เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จุดเที่ยวชมป่า ปรงพันปี และวัดพระธาตุชัยภูมิ วัดตั้งขึ้นชื่อ



ของ จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.เก่าอย่าดี ได้แก้ปัญหาแก้วมังกรล้นตลาด โดยนำมาแปรรูปผลิต เป็นขนมจมนัจจุบันกลายเป็นสินค้าขนมขึ้นชื่อ ของ จ.ชัยภูมิ มีจุดรวมกลุ่มแปรรูปแก้วมังกร

ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าทางเข้าสวนคนพร เลขที่ 48 หมู่ 9 บ้านภูสองชั้น ต.เก่าอย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นักท่องเที่ยวจะได้พบกับ นายจตุตดา เมืองสิม อายุ 37 ปี ผู้คิดค้นแปรรูปขนมจาก แก้วมังกร ที่มีชื่อเรียกว่า "ขนมแก้วกวนใจ สีชมพู" ลูกชายของ คุณแม่พร เมืองสิม เจ้าของสวนแก้วมังกรคนพร ได้เปิดหน้าบ้าน ทางเข้าสวนให้เป็นร้านศูนย์จำหน่ายที่ทำจากผลไม้แก้วมังกร เพื่อเป็นจุดรองรับและรอต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่ทางผ่านขึ้นลวด วัด พระธาตุชัยภูมิ นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยว ชมภายในสวนเกษตรแก้วมังกร ทั้งได้เลือกซื้อ ผลสดและสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูป ขนมแก้วกวนใจสีชมพูไว้ขายให้นักท่องเที่ยว และชายส่งตามมอเตอร์ที่สั่งเข้ามาในแต่ละวัน ช่วงนี้แทบส่งขายไม่ทัน ราคาไม่แพงเพียงชิ้น ละ 10 บาท นายจตุตดากล่าวว่า จากที่ปีนี้ผลแก้วมังกร

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 15 กันยายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16989

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 113.28 Ad Value: 135,936

PRValue (x3): 407,808

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พลิกวิกฤตแก้วมังกรล้นตลาด เปิดสูตรปั้นขนม'แก้วกวนใจ' อาชีพไทยเงินวิสาหกิจชุมชน...



ที่ปลูกให้มีผลผลิตออกมาจำนวนมากและมีราคาตกลงมาจาก กก.ละ 30-35 บาท ปีนี้ก็ลดลงมาเหลือ 20 บาทต่อ กก. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.เก่าย่าดี จึงได้คิดการแปรรูปแก้วมังกรในบีนนี่ได้ออกมาหลากหลายรูปแบบ จนโดนใจลูกค้า ติดตลาดในขณะนี้คือขนมที่แปรรูปจากผลแก้วมังกรเป็นขนมแก้วกวนใจได้อย่างลงตัว มีส่วนประกอบด้วยการนำเนื้อของผลแก้วมังกรนำมาผสมกับเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ไข่ขาว ใช้กะทิสดเป็นตัวช่วยกวนเนื้อแก้วมังกรให้ผสมกับส่วนผสมต่างๆ โดยไม่มีแป้ง มีขั้นตอนการทำที่ต้องใช้เวลา ความละเอียดในการผลิต ด้วยใช้ไฟปานกลาง กวนส่วนผสมต่างๆ ก่อนที่จะนำมากดใส่พิมพ์เป็นรูปแบบขนมแก้วกวนใจออกมาได้สำเร็จ ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3 ชั่วโมงในการกวนแต่ละครั้ง

“จากการที่ใช้เวลากวนขนมแก้วมังกรเป็น

เวลานาน เริ่มแรกทางกลุ่มก็มีการตั้งชื่อเป็นขนมแก้วรอฟี ด้วยที่ขนมให้รสชาติถูกปากคนกินจำนวนมาก เมื่อมีคนได้รับประทานเข้าไปแล้วก็เกิดติดใจนักท่องเที่ยวตามมาเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน จนมีการสั่งซื้อเข้ามาในช่วงนี้ไม่ขาดสายเป็นจำนวนมากต่อวัน เฉพาะวางขายที่หน้าร้านก็ไม่ต่ำกว่า 500-1,000 ชิ้นขึ้นไป ด้วยวิธีที่ต้องใช้เวลาในการกวนทำขนม ทำขนมเสร็จออกมาแล้วได้รสชาตินุ่มละมุน อร่อยกินแล้วอยากกินอีก กินเท่าไรก็ไม่อึด ทำให้เกิดความไปกวนใจคนที่เคยกิน เคยกินแล้วก็กลับมาถึงว่าอยากกินอีก จึงมีนักท่องเที่ยวลูกค้าที่เคยกินขนมแก้วกวนใจติดต่อมาสั่งที่เพจของสวนคนพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.เก่าย่าดี ต่อเนื่องไม่ขาดสาย จนปัจจุบันขายดีกว่าการขายผลแก้วมังกรสด นำไปรับประทานเป็นอาหารว่างกับน้ำส้ม น้ำผลไม้หรือกาแฟได้อย่างลงตัว”

นายจตุลดา กล่าวทั้งทนายว่า ขนมแก้วกวนใจได้รับการตอบรับจากลูกค้าจำนวนมากในแต่ละวัน นับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรที่ราคาตกได้เป็นอย่างดี และสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.เก่าย่าดี สามารถสร้างรายได้จากทำขนมแก้วกวนใจ มีรายได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน

“ขนมแก้วกวนใจของ จ.ชัยภูมิ ยังมีรางวัลการันตีเป็นเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 อาหารท้องถิ่นภูแลนคาแปรรูป จากสวนคนพร ต.เก่าย่าดี อ.เมืองชัยภูมิ สามารถสั่งซื้อขนมแก้วกวนใจได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 08-1271-2666”

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

'ดอยตุง' ลุยตลาดโลก บุกญี่ปุ่น-ตะวันออกกลาง

ตลาดกาแฟไทยสดใส "ดอยตุง"
ยกระดับคุณภาพกาแฟ
สร้างรายได้เกษตรกร
เดินหน้า ลุยตลาดโลก
เจาะญี่ปุ่น-ตะวันออกกลาง
ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม



หม่อมหลวง
ศิษย์ปรีดา ศิษกุล

Euro monitor
International
บริษัทสำรวจข้อมูล
ทางการตลาดระดับโลก รายงานมูลค่า
ตลาดกาแฟไทย พบว่า กาแฟเป็น
สินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น โดย
มูลค่าตลาดกาแฟไทยเติบโตต่อเนื่อง
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-
2566 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
8.55% ต่อปี โดยในปี 2566 มีมูลค่า
ตลาด 34,470.3 ล้านบาท ขยายตัว

7.34% (ปี 2565 ขยายตัว 9.78%) แบ่งกาแฟสำเร็จรูป 28,951.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 84% และกาแฟสด 5,519.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 16%

หม่อมหลวงดิศปนัดดา

ดิศกุล เลขาธิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยกับ **“ฐานเศรษฐกิจ”** ว่า ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ตลาดกาแฟเติบโตมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคกาแฟของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตราการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟที่สูงถึง 10% ต่อปี ประกอบกับตลาดกาแฟในประเทศไทยมีกาแฟให้เลือกหลากหลายระดับราคา ตั้งแต่กาแฟราคาสูงที่เน้นคุณภาพและรสชาติ ไปจนถึงกาแฟราคาประหยัดที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อกาแฟได้ตามกำลังซื้อ

สำหรับโครงการพัฒนา ดอยตุงฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตกาแฟ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของโครงการ โดยโครงการได้ดำเนินการรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรมากกว่า 700 ราย ครอบคลุมพื้นที่ปลูกกาแฟกว่า 4,900 ไร่ ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้หันมาผลิตกาแฟคุณภาพสูง หรือที่เรียกว่า **“กาแฟพิเศษ”** (specialty coffee) มากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์สำคัญ ของโครงการ คือการจูงใจให้เกษตรกรผลิตกาแฟ

ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีการรับซื้อกาแฟในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป หากเกษตรกรสามารถผลิตกาแฟได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก 10-20% ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาใส่ใจในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้

ผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดคือในปีที่ผ่านมาคือ โครงการฯ สามารถซื้อผลกาแฟสด หรือกาแฟเชอริ (Coffee Cherry) จากชุมชนได้ถึง 800 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการในการส่งเสริมการผลิตกาแฟคุณภาพสูง และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ในอนาคตโครงการฯ มีแผนขยายตลาดกาแฟพิเศษมากขึ้น โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น กาแฟแคปซูล และกาแฟดริปสูตรพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย นอกจากนี้ โครงการฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งออกกาแฟไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักโดยเราส่งออกไปแล้วกว่า 70% โดยญี่ปุ่นมีความต้องการกาแฟคุณภาพสูง และมีความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตกาแฟของไทยที่เน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มองว่าโอกาสในการขยายตลาด

ยังมีอีกมากมายโดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งมีความต้องการกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หม่อมหลวงดิศปนัดดา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันธุรกิจกาแฟทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาปรากฏการณ์ภัยแล้ง น้ำท่วม และโรคระบาดของพืชที่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตกาแฟของเกษตรกรทั่วโลก ทำให้ปริมาณกาแฟในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและราคาจึงสูงขึ้น นอกจากนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงยังส่งผลต่อรสชาติและคุณภาพของกาแฟอีกด้วย

อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคยุคใหม่มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับกาแฟมากขึ้น ผู้บริโภคต้องการดื่มกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ใช่แค่กาแฟที่ให้ความตื่นตัวเท่านั้น แต่ต้องการสัมผัสรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกันไปตามแหล่งเพาะปลูกและกระบวนการผลิตที่หลากหลาย เช่น กาแฟที่ผ่านกรรมวิธีการแปรรูปแบบแห้ง หรือแบบเปียก กาแฟที่ปลูกบนความสูงต่างระดับ หรือกาแฟที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

เทรนด์ธุรกิจกาแฟในปัจจุบันกำลังมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ ความหลากหลาย และความยั่งยืน ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ จะสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจกาแฟได้อย่างยั่งยืน ●